

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện. Ngày 08/12/2023, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 350/BC-UBND ngày 23/11/2023 báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo 351/BC-UBND ngày 24/11/2023 báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND trình kỳ họp Thứ 9 của HĐND huyện khóa VII.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo và kết quả thảo luận, Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả đạt được trên lĩnh vực QPAN; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và một số khó khăn, hạn chế đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Nhận xét, đánh giá tình hình chung

Năm 2023, tình hình Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện ổn định, không để xảy ra các tình huống về QPAN bị động, bất ngờ; các ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng và điều kiện sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; làm tốt chính sách hậu phương quân đội; công tác tuyển sinh quân sự năm 2023. Hoàn thành tốt công tác tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự có một phần thực binh theo kế hoạch đề ra.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt an ninh trật tự; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương^[1]; Công an huyện phối hợp với các lực lượng

[1] So với năm 2022 giảm 21 vụ (21/49 vụ, giảm 42,86%), giảm 10 người chết (10/37 người, giảm 27,03%), giảm 22 người bị thương (22/26 người, giảm 84,62%). Trong đó tuyến đường QL14 do tình quản lý: xảy ra 16 vụ, chết 16 người, bị thương 01, hư hỏng 7 xe ô tô và 17 xe mô tô, ước tính thiệt hại khoảng 355 triệu đồng. Tuyến đường ĐT do huyện quản lý xảy ra 12 vụ, chết 11 người, bị thương 03, hư hỏng 2 xe ô tô và 23 xe mô tô, ước tính thiệt hại khoảng 260 triệu đồng.

chức năng mở nhiều đợt kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu, hơi thở có nồng độ cồn vượt giới hạn cho phép.

Chính quyền và lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc cập nhật dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Công tác cải cách hành chính được UBND huyện và các ban, ngành, các cấp quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, Tội phạm về ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, trong năm 2023 đã xảy ra 39 vụ với 53 đối tượng vi phạm về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ, giảm 03 đối tượng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ tăng 02 vụ, 02 đối tượng (65/63 vụ), (66/64 đối tượng) so với cùng kỳ năm 2022^[2].

Việc kiểm tra, xử phạt các vi phạm hành chính mặc dù được quan tâm hơn song ở một số địa bàn lĩnh vực vẫn còn để xảy ra vi phạm chậm hoặc chưa xử lý kịp thời; Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn và lãnh đạo một số phòng chậm phát hiện hoặc thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm dẫn đến việc khắc phục hậu quả vi phạm gặp không ít khó khăn^[3].

2. Một số kiến nghị, đề xuất

Qua các vấn đề nêu trên, Ban Pháp chế đề xuất, kiến nghị UBND huyện một số nội dung sau đây:

- Tăng cường công tác kiểm tra và sử dụng các biện pháp để phòng ngừa các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội nhất là tình trạng trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đang có dấu hiệu gia tăng; chủ động tuyên truyền, đấu tranh để phòng ngừa nguy cơ ma túy xâm nhập vào trường học.

- Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn và gắn bó, sâu sát với địa bàn để nâng cao hiệu quả đảm bảo ATTT ở cơ sở; chú trọng hơn nữa công tác an ninh tôn giáo và an ninh trên không gian mạng.

II. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Kết quả đạt được

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo đã nêu và nhận thấy rằng: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023 còn diễn biến phức tạp nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành mà nòng cốt là lực lượng Công an luôn chủ động trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả đã tạo

^[2] Báo cáo 350/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND huyện.

^[3] Báo cáo số 68/BC-PC ngày 24/11/2023 về giám sát việc quản lý, xử phạt các vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và xây dựng.

chuyển biến tích cực, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện; công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, điều tra, phá án đạt tỷ lệ cao 94,74%(72/76 vụ); Các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, môi trường, an ninh, trật tự ... Kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ ổn định về an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cơ quan, ban, ngành, các địa phương chú trọng triển khai với nhiều nội dung, thu hút người dân tham gia học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

- Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy... Qua đó đã phát hiện nhiều vụ vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định.

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội.

- Việc phát hiện xử lý tội phạm, tiếp nhận, xử lý tin báo, giải quyết tố giác tội phạm, khởi tố được quản lý và xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật; Công tác bắt tạm giữ, tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn cơ bản thực hiện kịp thời và đúng quy định; Công tác điều tra, xử lý một số loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy đạt kết quả cao (39 vụ - 53 đối tượng). So với cùng kỳ phát hiện giảm 01 vụ = 9,75% vụ (39/40 vụ). Thi hành án hình sự và quản lý giam giữ ngày càng chặt chẽ.

2. Kiến nghị, đề xuất

Qua các vấn đề nêu trên, Ban Pháp chế đề xuất, kiến nghị như sau: Cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những nội dung về nhiệm vụ cũng như dự báo tình hình năm 2024 đã nêu trong báo cáo của UBND huyện. Đồng thời, Ban kiến nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo một số vấn đề sau:

- Qua kết quả đấu tranh của các cơ quan chức năng, nhất là Công an huyện cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm về trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhất là trộm cắp tài sản, mua, bán trái phép chất ma túy... đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

- Quan tâm chỉ đạo giải quyết các khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường các dự án trên địa bàn huyện tuy đã được giải quyết nhưng người dân không đồng tình.

Trên đây là kết quả thẩm tra tình hình Quốc phòng - An ninh; công tác công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện, Ban pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo và CVVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Giang